

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสังเคราะห์บทเรียน 3 ปี การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท เด็กไทยแถมใส่



กรมอนามัย
สำนักโภชนาการ

สำนักโภชนาการได้จัดการประชุมการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสังเคราะห์บทเรียน 3 ปี การดำเนินงานโครงการเด็กไทยแถมใส่ สูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม รีสอร์ท อ่าเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และ พญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวรายงานการประชุม



โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และสถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีวิทยากรจากการกรมอนามัย นักวิชาการอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยาย อภิปราย แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้



3. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อโรงเรียนและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ให้มีการ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบรรจุให้มียุทธศาสตร์นโยบายและแผนในแต่ละกระทรวง มีการกำกับนิเทศติดตาม ผลักดันให้มีนักโภชนาการในทุกตำบล และให้โรงเรียนทำข้อสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบสุขภาพเปรียบเทียบโรงเรียนแถมใส่กับโรงเรียนทั่วไปเพื่อเป็นพลังของการขยายผล



ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประมวลบทเรียน จากประสบการณ์การดำเนินงานของโครงการเด็กไทยแถมใส่ที่โรงเรียนได้ส่งเรื่องเล่าประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท โครงการเด็กไทยแถมใส่ 3 ปี (ปีพ.ศ. 2557-2560) โดยจากโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 544 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแถมใส่ และแนวทางการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง



การบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ 3 ปี แรงบันดาลใจและความท้าทาย การดำเนินงานตามรอยพระบาท พัฒนาด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โครงการเด็กไทยแถมใส่” โดยพญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ และอ.สง่า ตามาพงษ์ ต่อมาน.ส. ปรางค์ทอง ดวงโนแสน นักวิชาการอิสระ ได้นำเสนอบทเรียนประสบการณ์ 3 ปี การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งเป็นข้อมูลการเล่าประสบการณ์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดและนำเสนอ Mind Storming 3 หัวข้อ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทฯ อย่างมีส่วนร่วม, การพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียน และการเฝ้าระวังทางโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสังคมสุขภาวะ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์อนามัย และหน่วยงานส่วนกลาง กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานส่วนใหญ่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยมีโรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน

2. ถอดสลักปัจจัยความสำเร็จและความท้าทายในการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารของโรงเรียนที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนงาน ลงมือปฏิบัติจริง และต้องสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

